



ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว **๓๒๖**

ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  
ถนนวังจันทร์ พล ๖๕๐๐๐

**๑๗** มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ท.จ.พิษณุโลก แทนตำแหน่งที่ว่าง  
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก  
อ้างถึง ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ  
พนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก แทนตำแหน่งที่ว่าง  
ลงวันที่ **๑๗** มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามประกาศจังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่  
คัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก)  
แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันพุธที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระมหาธรรมราชาลิไท  
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นั้น

จังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินการคัดเลือกฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่  
นายพันธ์เดช มั่งมี และนายเรวัต หนองทุม เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ท.จ.พิษณุโลก แทนตำแหน่ง  
ที่ว่าง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ ตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่  
๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ในส่วนของอำเภอให้แจ้งเทศบาลตำบลในพื้นที่ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูสิต สมจิตต์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก  
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
โทร.๐-๕๕๒๓-๒๔๙๐-๑



## ประกาศจังหวัดพิษณุโลก

เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก  
แทนตำแหน่งที่ว่าง

ด้วยนายธนิต ทูลยอดพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ. พิษณุโลก) ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป และนายจำรัส รัชชเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จึงทำให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก ว่างลง ๒ ตำแหน่ง และจังหวัดพิษณุโลกได้มีประกาศ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ คัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระมหาธรรมราชาลิไท สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งผลการคัดเลือกปรากฏว่า นายพันธ์เดช มั่งมี และนายเรวัตร์ ทองทุม ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก แทนตำแหน่งที่ว่าง

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๕ ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ พนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) แทนตำแหน่งที่ว่าง ได้แก่ นายพันธ์เดช มั่งมี และนายเรวัตร์ ทองทุม โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ ตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

  
(นายภูสิต สมจิตต์)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก